



สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council of Thailand)

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992-5 โทรสาร 0 2591 9996

Website: <https://www.pharmacycouncil.org> Email: pharthai@pharmacycouncil.org

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ 52 /2566

เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง
(เพิ่มเติมฉบับที่ 58)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และตามความ
ในหมวด 3 ข้อ 9 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเภสัชศาสตร์
หรือวุฒิปัตร์ในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2556
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง
เพื่อการรับรองปริญญาตามกระบวนการรับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ มีความก้าวหน้า และมีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุมครั้งที่ 377.1 (8/2566) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
จึงมีมติให้การรับรองสถาบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษา 2566
ตามเงื่อนไขที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์พิเศษ เกษักรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์)

นายกสภาเภสัชกรรม

เงื่อนไขการรับรองสถาบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในปีการศึกษา 2566
แนบท้ายประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52 /2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ปัจจัยที่ 1.7 ความพร้อมของสถาบันที่ยื่นรับรอง

ปัจจัยที่ 1.7.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและจำเป็นต่อการรองรับแผนการรับนักศึกษา
ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ปัจจัยที่ 2.1 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน

ปัจจัยที่ 2.1.3 การสรรหาบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับแผนการรับนักศึกษา

ปัจจัยที่ 2 อาจารย์

ปัจจัยที่ 2.3.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ระดับปริญญาเอก และ
ด้านวุฒิปัตร์) ที่สอดคล้องกับทิศทางของคณะฯ ทั้งนี้ คณะฯ ระบุแนวทางการพัฒนาบุคลากรระยะสั้นให้มีคุณวุฒิ
ที่สูงในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย ด้านวุฒิปัตร์ โดยไม่ระบุสาขาจำนวน 1 ราย และในระยะยาวรับอาจารย์
ใหม่ผ่านช่องทางการให้ทุนต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือวุฒิปัตร์ โดยไม่ได้ระบุจำนวน
และสาขาไว้อย่างชัดเจน

ปัจจัยที่ 2.4 การจัดจ้างและการมอบหมายภาระงาน เพื่อให้สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับพันธกิจด้านต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

ปัจจัยที่ 5 ความพร้อมของการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

ปัจจัยที่ 5.1.2 ยังไม่พบแผนสรรหาและเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติงานตามสาขาเน้น
เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตที่เริ่มจะมีมากขึ้น

ปัจจัยที่ 5.3 ในระหว่างการเยี่ยมประเมิน คณะฯ ยังไม่มี MOU กับแหล่งฝึกปฏิบัติด้านเภสัชกรรม
อุตสาหกรรม โดยคณะฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คณะฯ อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อลงนามกับ โรงงานผลิตยา
Mellimed, โรงงานผลิตยา Biolab และโรงงานผลิตยาองค์กรเภสัชกรรม

ปัจจัยที่ 5.4.1 ร้านยามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ยื่นขอรับการประเมินเป็นร้านยาคุณภาพแล้วเมื่อเดือน
มีนาคม 2566 – อยู่ระหว่างรอรับการตรวจประเมิน

ปัจจัยที่ 6 ระบบการดูแลนิสิต/นักศึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ปัจจัยที่ 6.3 คณะฯ ควรมีห้อง study room ที่พร้อม (internet) และเพียงพอสำหรับการศึกษด้วย
ตนเอง

ปัจจัยที่ 7...

ปัจจัยที่ 7 อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย

ปัจจัยที่ 7.3.4 คณะฯ ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานและจำเป็นพร้อมต่อการรองรับรายวิชา ปฏิบัติการ ปัจจุบันคณะมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอนของนิสิตกลุ่มเล็กได้ แต่พบว่านิสิตต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแก้วทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียน การสอนทางห้องปฏิบัติการ

ปัจจัยที่ 7.3.5 การดูแลห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น

- ไม่ควรจัดเก็บเชื้อ/อาหารเลี้ยงเชื้อในตู้เย็นสำหรับเก็บสารเคมี
- การมีสารเคมีหมดอายุในห้องปฏิบัติการ
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเข้าถึง Emergency shower หากจำเป็นต้องใช้